



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

31 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 31 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,008 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,440,542 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,215 ราย รักษาหายสะสม 2,334,050 ราย ยังรักษาอยู่ 84,319 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 16 ราย เสียชีวิตสะสม 22,173 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 374,998,230 (+2,050,051) ราย เสียชีวิต 5,680,892 (+5,459) ราย รักษาหาย 296,217,902 (+1,702,252) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **กัญญา** นายกรัฐมนตรีประกาศแสดงความเสียใจกับชาวกัญญาที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 รายที่ 4 ของประเทศ **จิน** นักวิทยาศาสตร์เผยการฉีดซิโนแวคเป็นโดสกระตุ้น เพิ่มภูมิต้านทานโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ นักกีฬาและจนท.ปักกิ่งเกมส์ ติดโควิดหลายสิบราย **ฟิลิปปินส์** รัฐบาลจะอนุญาตให้หนท.ที่ฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 แล้ว เข้าประเทศได้ตั้งแต่ 10 ก.พ.65 เป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว **นิวซีแลนด์** พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชนรายใหม่ 103 คน **สหรัฐฯ** พบเชื้อโควิดสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.2 ระบาดไวกว่าเดิม 1.5 เท่า **เกาหลีใต้** ติดเชื้อวันเดียว 1.7 หมื่นคน **ออสเตรเลีย** เตรียมเปิดเรียน หลังปิดเรียนตั้งแต่ ธ.ค.64

ประเด็นสำคัญ

1. พระราชทานเจลแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโควิด 19 และถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชน 8 อำเภอ จ.น่าน ประกอบด้วย อ.ป่อเกลือ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.งอบ อ.ท่าช้าง อ.สองแคว อ.ท่าวังผา อ.จริม และ อ.เวียงสา

2. ระบบแชทบอทในหมอพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ผจก., คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, thailandplus, thebangkokinsight, infoquest nationtv, TNN)

- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด 19 กล่าวว่า ขณะนี้หมอพร้อมได้เพิ่มฟังก์ชัน “แชทบอท” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บ.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์ผู้พัฒนา บ.ดิจิทัล ไดอะล็อก จก. โดยได้เริ่มทดสอบระบบเพื่อการใช้งานเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 65 โดยแชทบอทจะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโรคโควิด 19 โดยเฉพาะเรื่องวัคซีนโควิด 19 เช่น อาการและผลข้างเคียง การรับวัคซีนเข็ม 3 เป็นต้น ทั้งนี้ระบบมีการรวบรวมคำสำคัญ (key word) มากกว่า 1,000 คำ รวมคำถามประมาณ 150 ข้อซึ่งเป็นคำถามที่พบบ่อย เชื่อว่าจะสามารถให้ข้อมูลที่ประชาชนได้เป็นอย่างดีถึงมากขึ้น ทั้งนี้ ทีมพัฒนาแชทบอทจะมีการประเมินข้อคำถามจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงระบบรวมถึงจัดทำชุดคำตอบข้อคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้งานแชทบอทมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

3. แผนการปรับระดับโควิดเป็นโรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, แนวหน้า)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงทิศทางและแนวทางการทำให้โรคโควิด 19 ในประเทศไทยเข้าสู่โรคประจำถิ่นว่าหลายคนอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน สธ.เน้นย้ำว่าเรื่องดังกล่าวเป็นแผนการดำเนินงานภายในปีนี้ เนื่องจากโรคโควิด 19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก (Pandemic) มานานกว่า 2 ปี ทั่วโลกตั้งคำถามว่าภายหลังจากการระบาดแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป ฉะนั้นต้องมีการกำหนดระยะหลังการระบาด (Post pandemic) ซึ่งตามหลักการของระบาดวิทยาหลังจากนี้จะเป็นโรคทั่วไปหรือโรคประจำถิ่น (Endemic) โดยหลักสำคัญคือพื้นที่นั้นๆ ต้องสามารถรับมือกับโรคได้ ใช้ชีวิตร่วมกับโรคได้ ที่ประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ มีความเห็นตรงกันกับที่ทั่วโลกให้ความเห็นไว้ การเป็นโรคประจำถิ่นไม่ใช่ว่าโรคนั้นจะหายไปเพียงแต่จะเกิดเป็นโรคที่พบได้ตามปกติ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ย้ำว่ายังไม่ได้จะประกาศให้ โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นในเร็วๆ นี้ แต่ต้องวางเป้าหมายเพื่อวางแผน ส่วนประเด็นที่หลายคนกังวลว่า หากโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว จะไม่รักษาให้ฟรี ต้องย้ำว่าทุกคนมีสิทธิรับการรักษาฟรี และการนำโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่นเพื่อให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ

4. วัคซีนโควิดเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์มติชน

- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า วัคซีนโควิด 19 สำหรับฉีดในเด็ก ที่ อย.ขึ้นทะเบียนแล้วคือ วัคซีนไฟเซอร์ ฉีดในเด็ก 5-12 ปี ซึ่งวันที่ 31 ม.ค.65 จะมีการเริ่มฉีดวันแรกที่ รพ.เด็ก และจะเริ่มฉีดในพื้นที่อื่นวันที่ 1 ก.พ.65 กรมควบคุมโรคได้กระจายวัคซีนไปตามแผนแล้ว สำหรับวัคซีนเด็กตัวอื่น ต้องรอการศึกษาเพิ่มเติม ก่อนขยับให้ฉีดในเด็กได้ ล่าสุด

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

อก.ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนซิโนแวค ได้ส่งข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้ฉีดในเด็ก 3-17 ปี มาให้ อย. พิจารณา โดยขณะนี้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำลังพิจารณาข้อมูล ซึ่งต้องดูว่ามีประโยชน์และประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ คาดว่าปลายเดือนนี้จะทราบผลการพิจารณา ทั้งนี้ ผู้ปกครองที่รอการพิจารณาวัคซีนเชื้อตายในเด็กเล็ก หากเด็กมีโรคประจำตัว ไม่ควรรอ

5. โควิดโอมิครอน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, thebangkokinsight, TNN, ช่อง 7

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โปสต์ถึงผลวิจัยสหรัฐฯ พบภูมิคุ้มกันหลังติดเชื้อโอมิครอน ไม่มากพอที่จะป้องกันการติดเชื้อซ้ำ สายพันธุ์เริ่มปรับตัวเปลี่ยนมากขึ้น ยังมีความจำเป็นต้องเอาภูมิจากวัคซีนมาช่วย

สื่อที่นำเสนอ : TNN

- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ โปสต์ข้อมูลโอมิครอน BA.2 ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์เดิมมากถึง 1.5 เท่า แต่ความรุนแรงของโรคยังใกล้เคียงกัน แนะนำประชาชนต้องรักษาวินัยในการป้องกันโรคระบาด เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 โดยเร็ว ทุกฝ่ายต้องเข้าใจร่วมกันว่าโอมิครอนยังอยู่ในสถานการณ์ทรงตัว ไม่ใช่ช่วงขาลง ไม่ควรปล่อยให้มีการติดเชื้อตามธรรมชาติ บางรายอาจมีอาการแทรกซ้อนเรื้อรังหรือ Long Covid

6. กระจุกศพติดโควิดตักข้างที่วัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

- พระมหาสุรศักดิ์ สุรศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแคนอก ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี เผยวัดดำเนินการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด รวบรวมเก็บเข้ากระดุกห่อผ้าขาวเก็บเอาไว้รอให้ญาติ/ครอบครัวผู้เสียชีวิตมารับกลับ ยังเหลืออีก 70-80 รายที่ยังไม่มีการติดต่อมา เกรงว่าห่อผ้ากระดุกที่รอคอยให้ครอบครัวมารับกลับไป จะไม่มีคนดูแลเท่าที่ควร

7. ยื่นสอบผู้ว่าฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ได้ทำคำร้องส่งถึง รมว.มหาดไทย ให้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบ ผวจ.เชียงใหม่ และลำพูน รวมถึงขรก.ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง กรณี จ.เชียงใหม่ ร่วมกับภาคเอกชนจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "เพื่อลมหายใจ" ของชาวเชียงใหม่ แต่ช่วงค่ำได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งเหล้าและเบียร์ให้แก่ผู้ร่วมงาน เสี่ยงการต่อการแพร่ระบาดของโรค

8. รายงานการระบาด/คลัสเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, เดลินิวส์)

- นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เผยกรณีมีข่าวว่า ส.ส.ต้องกักตัวทั่วประเทศจากการใกล้ชิด ส.ส.ที่ติดโควิด 19 ทั้ง 8 คนว่า ได้หารือกับอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้รับคำแนะนำให้ ส.ส.ที่มีความเสี่ยงสูง คือผู้ที่สัมผัสคนติดเชื้อมานาน 5 นาที หรือผู้ที่อยู่ในห้องแอร์แบบอับๆ เกิน 30 นาที ทำการกักตัว และตรวจ ATK ทุกวันจนกว่าจะครบ 7 วันนับจากวันที่ทราบว่ามีการติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.มว.สธ. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ปกติไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ตนก็ตรวจหาเชื้อด้วย ATK เป็นประจำ เพื่อเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามวันนี้ได้ตรวจพบว่าผลเป็นลบ แต่ไม่ได้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ต้องกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, newtv)

- สภาฯ ไม่งดประชุม 2-4 ก.พ.65 ยกระดับคุมโควิดหลัง ส.ส.ติดเชื้อรวม 12 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผจก., INN)

- เชียงใหม่ พบคลัสเตอร์ใหม่ในสถานที่ทำงาน ติดเชื้อในครอบครัวเพิ่ม 8 ราย/ นครราชสีมา คลัสเตอร์งานบวช อ.ขามทะเลสอ ป่วยสะสม 42 ราย และกลุ่มเสี่ยงกว่า 100 ราย/ สุโขทัย คลัสเตอร์กลุ่มก้อน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย, ม. 10 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ, ม.2 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ, โรงเรียนวัดไทยชุมพล และบ้านเด็กกำพร้าต่ายม ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ/ อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่มหลายคลัสเตอร์กระจายไปหลายอำเภอ / อ่างทอง จับกุมนักพนันไก่ชน อ.วิเศษชัยชาญ พบติดโควิด 4 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ไทยโพสต์

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสต์ว่าสถานการณ์จริงไม่ใช่ตัวเลขที่รายงานแต่ละวัน เพราะไม่เอา ATK มารวม คนจำนวนมากตรวจด้วย ATK แต่ไม่ได้รับการตรวจด้วย RT-PCR

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สยามกีฬา, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, โปสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, มติชนสุดสัปดาห์, thejournalistclub, INN, thestandard)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายกิตติพงษ์ กิตติขจร ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เผย พร้อมรองรับผู้โดยสารเข้าประเทศด้วยระบบ Test & Go 1 ก.พ.65 ย้ำมาตรการคัดกรองเข้มตามแนวทาง Covid Free Setting สำหรับความพร้อมด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. ขณะนี้อยู่ระหว่างการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ซึ่งคาดว่าจะปลายเดือนก.พ. จะสามารถฉีดได้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 25,000 คน ทั้งนี้มีการสุ่มตรวจ ATK ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>- สำนักข่าวบลูมเบิร์กจัดอันดับ The Covid Resilience Ranking ให้ไทยรับมือโควิดได้ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 26 จากทั้งหมด 53 ประเทศ หลังจากที่เคยอยู่อันดับ 51 เมื่อเดือน ต.ค.63 พิจารณาจาก 12 ปัจจัยใน 3 หมวดหลัก ได้แก่ กระบวนการเพื่อให้กลับมาเปิดประเทศ สถานการณ์โควิด และคุณภาพชีวิตประชาชน</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>น้ำมันรั่ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, inn, thaipost)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รวม.สธ. เผย ถึงการผลการวิเคราะห์สารโลหะหนักแคดเมียม โปรททั้งหมด และ ตะกั่วในอาหารทะเลสด กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลกลางทะเล บริเวณมาตาพุด จ.ระยอง ระบุว่า ผลตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนักแคดเมียม โปรท และ ตะกั่วในอาหารทะเลสด พบว่า ไม่พบสารที่มีค่าปริมาณสูงสุด ที่บริโภคได้ทุกรายการ ยกเว้นปลาสาเก ที่มีค่าโปรททั้งหมดเกินเล็กน้อย</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำในจุดที่มีความเสี่ยงต่อการมีคราบน้ำมันที่ชายหาด หากพบว่ามีอาการผื่นขึ้น ผิวหนังอักเสบบริเวณที่สัมผัสกับคราบน้ำมันให้รีบปรึกษาแพทย์โดยทันที เลือกรับประทานปลาและจับสัตว์น้ำทะเลในบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำมันดิบรั่วไหล เลือกรับประทานอาหารทะเลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และไม่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมันดิบ รวมทั้งสังเกตลักษณะ กลิ่น สี และคราบน้ำมันในสัตว์ทะเล หากพบความผิดปกติให้หลีกเลี่ยงการกิน กรณีกินอาหารทะเลที่มีสารปนเปื้อนสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานในระยะยาวมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ ส่วนกรณีได้รับกลืนไอรอกะเหยจาก คราบน้ำมันให้สวมหน้ากากป้องกันสารเคมีตลอดเวลา</p>	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)</p> <p>- สาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ยื่นต่อ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 3 ให้กัญชา กัญชง ที่ดำเนินการตาม พระราชบัญญัตินี้แล้ว ไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือประมวลกฎหมายยาเสพติด "การใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงในครัวเรือน" หมายความว่า การเพาะปลูก เพื่อการบริโภคส่วนบุคคล เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยเดียวกัน ทั้งนี้ไม่เกินปริมาณ ที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 16 ผู้ใดประสงค์จะเพาะ ปลูก เพื่อใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงในครัวเรือน ต้องแจ้งต่อผู้รับจดทะเบียน และเมื่อผู้รับจดทะเบียนออกใบรับจดทะเบียนให้แล้ว จึงจะดำเนินการนั้นได้</p>	
<p>จับหมอกระเป่าเปิดคลินิกเสริมความงามเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>- เจ้าหน้าที่สสจ.พัทลุง นำกำลังร่วมกับตำรวจกอง บช.สอท. เข้าตรวจค้นห้องแถวให้เช่าชั้นเดียวเลขที่ 97/1 ถนนผลุดอนยอ ต.คูสุวรรค์ อ.เมืองพัทลุง สืบทราบเป็นคลินิกเสริมความงามเถื่อน รับผิดชอบทอกซ์และฉีดหน้าใสให้ลูกค้าสาวในราคา 3,000-7,000 บาท พร้อมของกลางอุปกรณ์เสริมความงามและยาฉีดรวม 100 รายการ สารภาพเคยเป็นพนักงานคลินิกเสริมความงามที่ กทม. มาประมาณ 3 ปี หลังจากเก็บเกี่ยวความรู้ จึงกลับมาเปิดคลินิกของตัวเองเป็นหมอกระเป่า ใช้เฟสบุ๊ค - ดึงตอกลูกค้า เข้าห้องแถวไว้บริการและมีบริการเดลิเวอรี่ หิวกระเป่าไปให้บริการถึงบ้าน</p>	
<p>แนะโอน รพ.สต. ต้องพร้อมก่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมการวิชาการ การสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวว่า กมธ.ได้พิจารณาเกี่ยวกับความคืบหน้าและความคิดเห็นว่า การถ่ายโอน รพ.สต. ซึ่งจำนวนกว่า 1 ใน 3 ของ รพ.สต. ทั้งหมด ในขณะที่ปัจจุบันแนวทางการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ทั้งในด้านบุคลากรและด้านการจัดสรรงบประมาณจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังไม่มีความชัดเจน การถ่ายโอนจึงไม่ควรเร่งรีบดำเนินการพร้อมกันในจำนวนมาก โดยควรมีการถอดบทเรียน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปแล้ว รวมถึงการดำเนินการโดยกำหนดเป็นพื้นที่ Sandbox นำร่องการพัฒนาการถ่ายโอนทั้งหมดอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางและบูรณาการการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวร่วมกันอย่างเป็นระบบ</p>	